
 

 

  



 

  





 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท.รอฟังศาลปค.ย้้าต้องขายยางพารา3.1แสนตัน 

 

กยท. รอฟังศาลปกครอง ย้้าต้องระบายยางพารา 3.1 แสนตัน หมด พ.ค.60 เชื่อไม่กระทบราคาตลาด 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  เปิดเผยกรณีการระบายยางในสต๊อก 3.1 
แสนตัน จาก 64 โกดัง ว่า ยังคงด าเนินการเปิดประมูลในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ ตามก าหนดการเดิม โดยเชื่อว่า
การเปิดประมูลยางครั้งนี้ จะไม่ท าให้ราคายางปรับตัวลดลงและผลกระทบต่อราคายางกรีดใหม่ของเกษตรกร 
เนื่องจากเป็นยางคนละประเภทและคนละส่วนกับยางกรีดใหม่เกษตรกร อีกทั้งการระบายจะระบายเป็นลอต
เล็ก ๆ เท่านั้น แต่จากกระเเสข่าวการระบายที่เกิดข้ึนอาจจะส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาจนฉุดราคายางให้ลดลง
ได้  

 ส่วนกรณีที่มีการยืนหนังสือต่อศาลปกครองให้ส่ัง กยท. ชะลอการระบายยางในสต๊อก หรือยืด
ระยะเวลาออกไประบายในช่วงที่เกษตรหยุดกรีดยาง เพื่อไม่ให้ฉุดราคายางในตลาดนั้น นายธีธัช ช้ีแจงว่า 
หากศาลปกครองมีค้าสั่งให้ กยท. ชะลอการประมูลยางในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ ก็พร้อมที่จะท้าตามค้าสั่ง
ศาล แต่ยืนยันว่าการระบายยางในสต๊อกเป็นไปตามกรอบที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กยท. ได้สั่งการ
ไว้ คือ จะต้องระบายพร้อมส่งมอบยางในสต๊อกให้หมดภายในเดือนพฤษภาคม 2560  

 

 



 

กยท.ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรยาง 

 

กยท. เดินหน้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.3 ล้านรายทั่วประเทศ ผ่าน

มาตรการตาม พ.ร.บ.การยาง 

 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.  เปิดเผยว่า ขณะนี้มี

เกษตรกรชาวสวนยางได้มาขึ้นทะเบียนกับ กยท. ตามร่างระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางตาม

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยแล้ว จ านวน 1.3 ล้านราย และมีการยื่นเรื่องของรับการ

สงเคราะห์แล้วกว่า 2 แสนราย ซึ่งทางด้านของ กยท. จะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การ

ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน อาทิ การลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหมุนเวียนจากเดิมที่ร้อยละ 2 

เหลือเพียงร้อยละ 1 เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร รวมถึง การจ่ายเงินช่วยเหลือ

เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้รายละไม่เกิน 3,000 บาท 

รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทเกษตรกรกรณีที่เกษตรกรเสียชีวิต  

 

 

  



 

กยท.ท้ายางล้อขายราคาต่้ากว่าตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

กยท.ชี้ราคายางพาราสูงเป็นผลจากนโยบายลดพื้นที่ปลูกของ กษ. 
 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.ได้คาดการณ์ถึงการ

ส่งออกยางในปี 2560 ว่า จะมีปริมาณส่งออกท่ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 เนื่องจากประเทศจีน 

ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับท่ี 13 (2016-2020) 

ท่ีเน้นการพัฒนาทางการแพทย์และนโยบายเครือข่ายเส้นทางเชื่อมภูมิภาคเอเชียกับภูมิภาคอื่น

ของโลก หรือ One Belt One Road ท่ีเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศเพ่ือน

บ้านเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจึงเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมยางไทย ประกอบกับปี 2560 

เป็นปีแรกของการเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯของนายโดนัลด์ ทรัมป์ คาดว่าทรัมป์จะ

พยายามผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯเติบโต ส่งผลให้เศรษฐกิจของโลกดีขึ้นตามมา  

ท้ังนี้ คาดว่ายางไทยจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปี 2560 ประมาณ 7 แสนตันหรือราวร้อยละ 5.7 

ของผลผลิตยางโลก ส่วนราคายางแผ่นดิบในประเทศปัจจุบันอยู่ท่ีราคา 69.86 บาทปรับตัวสูงขึ้น

จากเดือนพฤศจิกายน 2559 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 11.70 บาท เป็นผลมาจากนโยบายการลดพื้นท่ี

ปลูกยาง 4 แสนไร่ต่อปี ต่อเนื่อง 7 ปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท าให้มีปริมาณยาง

ออกมาสู่ตลาดมีความสมดุลมากขึ้นประกอบกับไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ก าหนดนโยบาย

ควบคุมการส่งออกประมาณ 615,000 เมตริกซ์ตันต่อปี ท าให้การส่งออกยางสมดุลกับการใช้ยาง

โลกมากขึ้น 

 

 

 

 

 



 

กยท.ดันโครงการยางล้อประชารัฐ ส่งเสริมใช้ยางในประเทศ จับมือเอกชนผลิตยางล้อคุณภาพ
 นายณกรณ์ ตรรกวิรพทั รองผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ด้านอตุสาหกรรมยางและการผลติยาง 

กลา่ววา่ โครงการยางล้อประชารัฐ จะเป็นอีกหนึง่โครงการท่ีจะช่วยผลกัดนัให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ ซึง่ไทย

เป็นประเทศผู้ผลติยางธรรมชาติที่สง่ออกรายใหญ่ของโลก ในปี 2558 มีผลผลติยางประมาณ 4.47 ล้านตนั สามารถ

น าไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตนั คิดเป็น 13.42% ของผลผลติทัง้หมด และยางสว่นใหญ่ถกูใช้ในการผลติ

ยางยานพาหนะ 0.34 ล้านตนั คิดเป็น 56.48% ของปริมาณยางทัง้หมด 

 ขณะเดียวกนั แนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนต ์ภายในประเทศจะมีความเติบโตข้ึนในช่วงปี 2560 เน่ืองมาจากตลาด
ส่งออกมีการขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกรถอีโคคาร์จากเง่ือนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีข้ึน ดงันั้นหากมีการน าผลผลิตยางไปผลิตยางลอ้รถยนตน์ัง่ท่ีมีส่วนผสมของยางพารา
เพ่ิมข้ึน และท่ีส าคญัไดม้าตรฐานคุณภาพในราคาต ่ากวา่ทอ้งตลาด จะเป็นโอกาสในการน าวตัถุดิบท่ีผลิตไดใ้นประเทศ เพ่ิม
รายไดใ้หก้บัประเทศชาติมากข้ึนดว้ย 

 นายณกรณ์ กล่าวเพ่ิมเติมวา่ โครงการยางลอ้ประชารัฐ กยท.จะจบัมือร่วมกบับริษทัเอกชน ท าการผลิตยางลอ้
รถยนตน์ัง่ท่ีมีส่วนผสมของยางพาราเพ่ิมข้ึน โดยน าร่องขอความร่วมมือขายใหก้บัสหกรณ์รถแท็กซ่ี และผูป้ระกอบการรถ
แท็กซ่ี ขณะน้ีมีรถแท็กซ่ีท่ีข้ึนทะเบียนประมาณ 73,000 คนั หากทุกคนัมีการเปล่ียนยางลอ้ปีละ 1 คร้ัง จะมีการใชย้างลอ้ 
292,000 เสน้ เป็นการใชย้างเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ยจ านวน 584,000 กิโลกรัมต่อปี 

 นอกจากน้ี กยท.จะน าโครงการดงักล่าว มาใชก้บัรถยนตข์องการยางแห่งประเทศไทยเอง ปัจจุบนั กยท.มีรถยนต์
ทัว่ประเทศ 333 คนั แบ่งเป็นรถยนตน์ัง่ 5 คนั รถกระบะ 193 คนั รถตู ้88 คนั รถบรรทุก 6 ลอ้ 44 คนั และรถบรรทุก 10 ลอ้ 
3 คนั จะตอ้งใชย้างลอ้ประมาณ 1,400 กวา่เสน้ และจะขยายสู่หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ตั้งเป้ารถยนตใ์นปี 2560 ประมาณ 
5,000 คนั 

 ทั้งน้ี โครงการยางลอ้ประชารัฐใชร้ะยะเวลาในการด าเนินโครงการประมาณ 2 ปี คือตั้งแต่ม.ค.60 ถึง ธ.ค.61 
คาดการณ์ปริมาณการใชย้างในประเทศจะเพ่ิมไม่ต ่ากวา่ 48 ตนัต่อปี 

 "หากทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือภาคเอกชน ต่างช่วยกนัสนบัสนุนการใชย้างภายในประเทศ ไม่
วา่จะเป็นธุรกิจใดก็ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพารา จะเป็นการช่วยสร้างรายไดใ้หเ้กิดการหมุนเวยีนภายในประเทศ รวมทั้งยงั
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพและความมัน่ใจต่อสินคา้ของไทย อาจเร่ิมตน้จากการผลิตยางลอ้ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์
ผูบ้ริโภคคนไทยทุกคนส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งใช ้และมีการใชย้างพาราเป็นวตัถุดิบในการผลิตค่อนขา้งสูง ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ทั้งเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคอยา่งแน่นอน" นายณกรณ์ กล่าว

 



 วันท่ี  26  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  กยท. เผยราคายางช่วงปลายปีอาจชะลอลง
เล็กน้อย แต่คาดปี 60 มีแนวโน้มปรับขึ้นตามปริมาณใช้เพิ่ม 
 

 

กยท. เผยราคายางช่วงปลายปีอาจชะลอลงเล็กน้อย แต่คาดปี 60 มีแนวโน้มปรับขึ้นตามปริมาณใช้เพิ่ม 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางว่า ในช่วงทุกสิ้นปีราคายางอาจ
ชะลอลงเล็กน้อย เนื่องจากทุกประเทศผู้ซื้อเข้าสู่ช่วงวันหยุดจากเทศกาลต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม จากปริมาณสต๊อกยางในเดือน
ธันวาคมที่เพิ่มขึ้นไม่มาก ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายของจีนยังคงแข็งแกร่ง จึงคาดว่าราคายาง
ในเดือนมกราคม 2560 โดยเฉลี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ส าหรับผู้ประกอบการควรต้องทยอยซื้อยางเพ่ือลดความเสี่ยง 
เนื่องมาจากราคายางท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ส าหรับเกษตรกรชาวสวนยางยังคงสามารถตัดสินใจขายเมื่อได้ราคายางอยู
ในระดับที่พอใจ ยังไม่จ าเป็นต้องเทขายยาง สามารถทยอยขายได้เพื่อเก็งก าไรในแต่ละช่วง เนื่องจากราคายางยังคงรักษา
ระดับต่อไปจนถึงปีหน้า 
 
ขณะที่ มองว่าการค้าและการส่งออกยางในปี 60  เมื่อพิจารณาพื้นที่ปลูกยางกับปริมาณการใช้ยางของโลก พบว่า มีแนวโน้ม
เกิดความสมดุลระหว่างผลผลิตยางและความต้องการใช้ยางของโลก เนื่องจากการเพิ่มพ้ืนท่ีปลูกยางโดยรวมของโลกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นแต่สัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านๆ มา ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปี 60 ประมาณ 7 แสนตัน หรือ
ประมาณ 5.7% ของผลผลิตยางของโลก 
ส าหรับประเทศไทยในปี 59 ผลผลิตถึงเดือนกันยายน 59 ประมาณ 4.452 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อน 0.32% ใน
ปี 59 ผลผลิตโดยรวมของประเทศไทยลดลงกว่าปี 58 เล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินการตามมาตรการของรัฐและจาก
สภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องยาวนาน 
 
ในขณะเดียวกัน ปริมาณการใช้ยางโลกโดยเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 53-58 เพิ่มขึ้น 2.48% ในปี 58 มีปริมาณรวม 12.146 ล้านตัน น้อย
กว่าปริมาณการผลิต 0.132 ล้านตันหรือ 1.08% ซึ่งจีนยังคงเป็นประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ ส าหรับในปี 59 ถึงเดือนมิถุนายน 
ปริมาณการใช้ยางโลกเพิ่มขึ้น 2.7% และจากการคาดการณ์ GDP ในปี 60 คาดว่า GDP โลกจะโตขึ้น 3.34% เพิ่มขึ้นจากปี 
58 ซึ่ง GDP อยู่ท่ี 2.94% โดยประเทศหลัก เช่น สหรัฐคาด GDP จะอยู่ที่ 2.27% จากเดิม 1.53% จีน 6.43% จาก 6.66% 
ในปี 58  ญี่ปุ่น 1.03% จาก 0.75% ปี 58 อินเดีย 7.56% จาก 7.44% ในปี 58 
“จากคาดการณ์เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ พบว่า แนวโน้มการค้าและ
สถานการณ์การส่งออกยางในปี 60 ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ได้มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมฉบับท่ี 13 (59-63) เน้นการพัฒนาทางการแพทย์ และนโยบาย “One Belt One Road” เส้นทางที่ท าให้
ภูมิภาคเอเชียสามารถเช่ือมต่อกับภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้ สร้างเขตการค้าเสรีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกจากปี 60 นับว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จึงเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมยาง
ไทย ประกอบกับในปี 60 ซึ่งเป็นปีแรกของการเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งคาดว่าทรัมป์จะพยายามผลักดันให้
เศรษฐกิจสหรัฐเติบโต และส่งผลให้เศรษฐกิจโลกดีตาม อีกท้ัง แนวโน้มการเกิด over supply ที่ลดลง อาจคาดได้ว่า การค้า
และการส่งออก และราคายางในปี 60 คงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ว่าการ กยท. กล่าว 
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 วันท่ี  23  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ อยากเห็นสื่อปรับตัว 
น าเสนอข่าวสร้างสรรค ์

 
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ อยากเห็นสือ่ปรับตัว น าเสนอขา่วสรา้งสรรค ์ใหค้วามรูท้ีถ่กูตอ้งจรรโลงจติใจคน
และลดความขัดแยง้ ย ้าเดนิหนา้ปฏริปูแลว้หลายเรือ่ง พรอ้มเรยีกรอ้งคนไทยรูจั้กพอเพยีง 
 

ขา่วท่ัวไป ส านักโฆษก -- ศกุรท์ี ่23 ธันวาคม 2559 16:14:27 น. 
วันนี้ (23ธ.ค.59) พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนดิ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตร ีเปิดเผยวา่ พลเอก ประยทุธ ์
จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีรูส้กึไมส่บายใจทีเ่ห็นหนังสอืพมิพบ์างฉบบัน าเสนอขา่วในท านองวา่ ขณะนี้ราคา
ยางพาราปรับตัวสงูขึน้ เนื่องจากตลาดโลกมคีวามตอ้งการมากแตผ่ลผลติมนีอ้ย ชาวสวนยางจงึประกาศ
คัดคา้นโวยแหลกไมใ่หรั้ฐบาลขายยางในสตอ๊กทีเ่คยไดรั้บซือ้จากเกษตรกรไปกอ่นหนา้นี้ เพราะกลัววา่ราคา
จะตกลง 
 
"การน าเสนอขา่วลักษณะนี้เทา่กบัจะยิง่สง่เสรมิใหช้าวสวนยางออกมาคัดคา้นรัฐบาล โดยไมไ่ดใ้หค้วามรูเ้รือ่ง
หลักอปุสงค ์(demand) และอปุทาน (supply) ทีแ่ทจ้รงิแกเ่กษตรกรและสงัคมท่ัวไป ดังนัน้ หากสือ่ยังนยิม
ชมชอบการเสนอขา่วเชน่นี้ก็ยากทีจ่ะสรา้งการเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชน เชน่เดยีวกบัการเขยีนขา่วทีท่ าให ้
ประชาชนรูส้กึวา่รัฐบาลเป็นคูต่อ่สูก้บัขัว้ตรงขา้มอยูต่ลอดเวลา เชน่ ตา่งฝ่ายตา่งยกจดุออ่นของอกีฝ่ายออกมา
โจมตกีนั ทัง้เรือ่งปมราคาขา้ว การแกไ้ขปัญหาปากทอ้งของประชาชน การปราบปรามการทจุรติ การตดิตาม
คดโีครงการบา้นเอือ้อาทร เป็นตน้ จงึอยากใหส้ือ่มวลชนไดท้บทวนบทบาทตนเอง โดยน าเสนอขา่วในเชงิ
สรา้งสรรค ์ยกระดับความรูแ้ละจติใจของคนในสงัคมบา้ง รวมทัง้เรยีกรอ้งใหภ้าคสว่นอืน่ ๆ ชว่ยกนักระตุน้ให ้
สือ่เปลีย่นแปลงดว้ย" 
 
พลโท สรรเสรญิ กลา่วตอ่วา่ ขอ้เสนอของหนังสอืพมิพบ์างฉบบัทีต่อ้งการใหรั้ฐบาลท าเรือ่งเศรษฐกจิ
พอเพยีงใหช้ดัเจนและเป็นรปูธรรม เชน่ ประกาศตัวชีว้ัดระดับชาตเิพือ่ลดหนี้ครัวเรอืน ก าหนดวงเงนิดาวนข์ัน้
ต า่ในการซือ้รถจักรยานยนต ์รถยนต ์อสงัหารมิทรัพย ์การมบีตัรเครดติ ฯลฯ นัน้ ขอเรยีนวา่ 
 
"รัฐบาลขอบคณุขอ้เสนอแนะของสือ่มวลชน โดยทา่นนายกฯ ย ้าวา่ รัฐบาลนี้ประกาศชดัเจนเพือ่น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารงานและเผยแพรสู่ส่งัคมโลก โดยไดด้ าเนนิการแลว้
หลายเรือ่ง เชน่ การจัดตัง้กองทนุการออมแหง่ชาต ิการสง่เสรมิการรวมกลุม่สหกรณ์ลดรายจา่ย เพิม่รายได ้
การจัดท าเกษตรแปลงใหญ ่โครงการตลาดประชารัฐ การออกมาตรการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยอยา่งยั่งยนื 
การสง่เสรมิการพัฒนาอยา่งยั่งยนืในระดับนานาชาต ิฯลฯ และทีส่ าคัญคอืการหลกีเลีย่งนโยบายทีจ่ะสรา้ง
ภาระแกป่ระชาชน เชน่ โครงการรับจ าน าขา้ว รถคันแรก ฯลฯ ซึง่ขัดกบัหลักการของความพอเพยีง โดย
ในขณะนี้อยูร่ะหวา่งการเตรยีมประเมนิผลในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา เพือ่วางรากฐานตอ่ไปในอนาคต นอกจากนี้ 
ทา่นนายกฯ ยังกลา่วดว้ยวา่ ส าหรับการลดหนี้ภาคครัวเรอืนใหส้ าเร็จไดนั้น้ อยูท่ีค่นไทยทกุคนดว้ย ทีจ่ะ
ประพฤตปิฏบิตัตินตามแนวทางของความพอเพยีงอยา่งแทจ้รงิ หรอืแกไ้ขความเคยชนิแบบทีผ่า่นมาใหไ้ด ้ซึง่
อาจจะตอ้งเวลาในการปรับตัวบา้ง" 
 
ส านักโฆษก 
ทีม่า: http://www.thaigov.go.th 
ADVERTISEMENT 
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วันท่ี  26  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  ไม่ฟังเสียงค้าน ; กยท.เดินหน้าระบายยาง
ในสต๊อค 3.1 แสนตันให้หมดในปี 60 ยันไม่กระทบราคายาง
ในตลาด 

 

ไม่ฟังเสียงค้าน ; กยท.เดินหน้าระบายยางในสต๊อค 3.1 แสนตันให้หมดในปี 60 ยันไม่กระทบ
ราคายางในตลาด 

 

 

 วันนี้  ( 26 ธ.ค.)  นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยกรณีการ
เปิดประมูลระบายยางในสต๊อก 3.1 แสนตัน จาก 64 โกดังทั่วประเทศ ว่า ยังคงด าเนินการเปิดประมูล ในวันที่ 
28 ธ.ค.นี้ ตามก าหนดการเดิม คาดว่าการเปิดประมูลยางครั้งนี้จะไม่ท าให้ราคายางปรับตัวลดลง และมี
ผลกระทบต่อราคายางกรีดใหม่ของเกษตรกร เนื่องจากเป็นยางคนละประเภท คนละตลาดกัน อีกทั้งการ
ระบายจะระบายเป็นล็อตๆ ไป แต่จากกระแสข่าวการระบายที่เกิดข้ึนอาจจะส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาจนฉุด
ราคายางให้ลดลงได้ 

 ส่วนกรณีท่ีแกนน าเกษตรกรสวนยางไปยืนหนังสือต่อศาลปกครองให้สั่ง กยท.ชะลอการระบายยาง
ในสต๊อก หรือยืดระยะเวลาออกอีก 3 เดือน ไประบายในช่วงที่เกษตรหยุดกรีดยาง เพื่อไม่ให้ฉุดราคายางใน
ตลาดนั้น นายธีธัช กล่าวว่า หากศาลปกครองมีค าสั่งให้ กยท.ชะลอการประมูลยางในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ ก็พร้อมที่
จะท าตามค าสั่งศาล แต่ยืนยันว่า การระบายยางในสต๊อกเป็นไปตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน 
กยท.ได้สั่งการไว้คือ จะต้องระบายพร้อมส่งมอบยางในสต๊อกให้หมดภายในเดือน พ.ค.60 

 "ยอมรับว่าการเปิดขายยางในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาจนอาจท าให้ราคายางปรับตัวลดลง แต่
พบว่าราคายางกลับมาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการระบายยางในสต๊อกเป็นคนละส่วนกับยางกรีดใหม่ของเกษตรกร" 
นายธีธัช กล่าว 



 ผู้ว่า กยท.กล่าวอีกว่า ตนตั้งข้อสังเกตว่า ทุกครั้งที่มีการระบายสต๊อกยางจะการปล่อยข่าวลือ
ล่วงหน้า  เพ่ือหวังผลให้มีผลกระทบราคาตลาด จริงๆ ยางในสต๊อก เทียบกับปริมาณความต้องการโลก   แทบ
ไม่มีผลกระทบอะไรเลย และเป็นยางคนประเภทกับยางที่เกษตรกรก าลังกรีด รวมทั้ง กยท.มีแนวทางช่วยเหลือ
สนับสนุน จัดซื้อ น าไปแปรรูปช่วยเหลือเกษตรกร และมีเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมใช้เก็บยางไปแปรรูปยางขาย
ในเวลาเหมาะสม ซึ่งแนวโน้มยางปี 60 ความต้องการใช้มากขึ้น มีโอกาสราคายางจะทะลุแนวต้าน 100 กว่า
บาทต่อ กก.ขึ้นไป แต่ต้องตัดวงจรสต๊อกยางนี้ออกไปให้ได้ ไม่มาสร้างผลกระทบต่อกลไกราคาอีกในอนาคต 
กยท.ต้องแก้ตัดเนื้อร้ายทิ้ง วันนี้เราประมาณการณ์ราคาเพ่ิมสูงขึ้นหลังปีใหม่ และตรุษจีน ดีกว่านี้ รวมทั้งรัฐ
แบกรับภาระงบประมาณค่าจัดเก็บ ค่าเช่า ตกเดือนละ 33 ล้านบาท และมีปัญหายางเสื่อมคุณภาพมากขึ้น ซึ่ง
ยางนี้เป็นของรัฐบาล เมื่อมีค าสั่งให้ กยท.ขายระบายให้หมดเพ่ือแก้ปัญหาระยะยาว ไม่มาหมุนเวียนกระทบ
ราคายางเกษตรกรอีก 

 " ตอนนี้แนวโน้มราคายางก าลังขึ้นต่อเนื่อง ประกอบมีภาวะฝนตก น้ าท่วม ยิ่งท าให้ปริมาณยางออก
ตลาดลดลงมาก ท าให้ราคาขึ้นไปจากทะลุแนวต้านเดิมที่ 66 บาทต่อ กก.จนขณะนี้ 80 บาทต่อ กก.ทะลุสูง
ที่สุดในรอบ 3 ปี เป็นโอกาสดีตัดทิ้งเนื้อร้ายยาง 3.1 แสนตัน ได้เร็วที่สุด จะท าให้ราคาหลุดแรงต้านไปได้อีก 
โอกาสของสถิติย้อนหลังไป 10 ปี จะได้เห็นราคาในปี 52 กลับมา 100 กว่าบาทขึ้นไป" นายธีธัช กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

วันท่ี  27  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว   กันไว้ดีกว่าแก้ : สวนยางเหนือ-อีสาน เสี่ยง 
“ไฟไหม้” หน้าแล้ง 

 

 

กันไว้ดีกว่าแก้ : สวนยางเหนือ-อีสาน เสี่ยง “ไฟไหม”้ หน้าแล้ง 

 

 

ช่วงหน้าแล้งเกษตรกรชาวสวนยางควรดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีอากาศแปรปรวน เย็นในช่วงเช้า
สลับแดดแรงในช่วงบ่าย โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้คลุมหน้าดิน
เพ่ือเก็บรักษาความชุ่มชื้น พร้อมเร่งท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟไหม้สวนยาง ย้ า ต้นยางเล็กท่ีอายุไม่เกิน 3 ปี 
ควรดูแลเป็นพิเศษ 
 
ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า 
ในช่วงเดือนธันวาคมเรื่อยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้ง  ตอนเช้ามีอากาศ
ค่อนข้างเย็น และช่วงสายจะมีอากาศร้อน แสงแดดแรง เป็นสาเหตุท าให้ดินแห้ง และส่งผลกระทบต่อต้น
ยางพารา หรือสวนยางพาราได้ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ปลูกยางแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ 
 
ดังนั้นช่วงดังกล่าวเกษตรกรชาวสวนยางควรดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การคลุมโคนต้นยางด้วยวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ซังข้าวโพด เป็นต้น จัดวาง
ให้มีระยะห่างจากต้นยางประมาณ5-10 เซนติเมตร เพ่ือช่วยรักษาความชื้นในดิน อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง  



รวมทั้ง การป้องกันไฟไหม้สวนยาง ด้วยการก าจัดวัชพืชระหว่างแถวยาง ซึ่งในช่วงหน้าแล้ง อาจมีความเสี่ยงใน
การเกิดไฟไหม้สวนยางค่อนข้างสูง จึงควรท าแนวกันไฟ เพ่ือเป็นการป้องกันไฟที่ลุกลามมาจากบริเวณข้างเคียง
ที่อยู่ติดกับสวน โดยสามารถท าได้โดยการไถ หรือขุดถากวัชพืชและเศษซากพืชออกเป็นแนวกว้างไม่ต่ า
กว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนยาง 
 
ในกรณีสวนยางขนาดใหญ่ควรท าแนวกันไฟ ทุกๆ 100 เมตร ภายในสวนระหว่างแถวยาง และก าจัดวัชพืชใน
บริเวณแถวยางออกให้หมดข้างละ 1 เมตร เพ่ือป้องกันไฟไหม้ที่จะเกิดภายในสวนยาง 
 
ท้าอย่างไรเม่ือต้นยางถูกไฟไหม้ 
กรณีต้นยางท่ีถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หรือต้นยางเล็กอายุระหว่าง 1-3 ปี เกษตรกรควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากใน
ต้นยางอ่อนที่ได้รับแดดแรงติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแสงแดดไหม้เสียหาย และ
เจริญเติบโตช้ากว่าปกติ แนะน าให้เกษตรกรใช้ปูนขาวผสมน้ าอัตรา 1:2 ทิ้งไว้ค้างคืน แล้วทาล าต้น เพ่ือป้องกัน
ความร้อนจากแสงแดด ป้องกันต้นยางสูญเสียน้ า ที่ส าคัญ ป้องกันโรคและแมลงที่อาจเข้าท าลายได้ในเวลา
ต่อมา  
 
ในกรณีต้นยางที่ถูกไฟไหม้ไม่รุนแรง หากต้นยางถูกไฟไหม้แล้ว ถ้าเปลือกต้นยางบริเวณท่ีถูกไฟไหม้แสดง
อาการแตกออกมา ให้ใช้มีดคมๆ ปาดเอาส่วนที่เสียหายออก แล้วทายาป้องกันเชื้อรา และสารเคมีรักษาเนื้อไม้
ทาซ้ าอีกครั้ง จะท าให้รอยแผลหายสนิทได้เร็วขึ้น 
 
หากต้นยางในสวนได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมาก จนไม่อาจรักษาหน้ายางได้เกิน 40% ของท้ังสวน 

ควรท้าการปลูกใหม่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยที่ท่าน

สะดวก 
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หัวข้อข่าว   กยท.ดันโครงการยางล้อประชารัฐ 
ส่งเสริมใช้ยางในประเทศ จับมือเอกชนผลิตยาง
ล้อคุณภาพ   
 

 

กยท.ดันโครงการยางล้อประชารัฐ ส่งเสริมใช้ยางในประเทศ จับมือเอกชนผลิตยางล้อคุณภาพ   

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง 
กล่าวว่า โครงการยางล้อประชารัฐ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ ซึ่งไทยเป็น
ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ส่งออกรายใหญ่ของโลก ในปี 2558 มีผลผลิตยางประมาณ 4.47 ล้านตัน สามารถน าไปใช้
ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็น 13.42% ของผลผลิตทั้งหมด และยางส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิตยางยานพาหนะ 
0.34 ล้านตัน คิดเป็น 56.48% ของปริมาณยางท้ังหมด 
 
  ขณะเดียวกัน แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายในประเทศจะมีความเติบโตขึ้นในช่วงปี 2560 เนื่องมาจากตลาด
ส่งออกมีการขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกรถอีโคคาร์จากเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น ดังนั้นหากมีการน าผลผลิตยางไปผลิตยางล้อรถยนต์นั่งที่มีส่วนผสมของยางพารา
เพิ่มขึ้น และที่ส าคัญได้มาตรฐานคุณภาพในราคาต่ ากว่าท้องตลาด จะเป็นโอกาสในการน าวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ เพิ่ม
รายได้ให้กับประเทศชาติมากข้ึนด้วย 
 
 นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการยางล้อประชารัฐ กยท.จะจับมือร่วมกับบริษัทเอกชน ท าการผลิตยางล้อ
รถยนต์นั่งท่ีมีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น โดยน าร่องขอความร่วมมือขายให้กับสหกรณ์รถแท็กซี่ และผู้ประกอบการรถ
แท็กซี่ ขณะนี้มีรถแท็กซี่ท่ีขึ้นทะเบียนประมาณ 73,000 คัน หากทุกคันมีการเปลี่ยนยางล้อปีละ 1 ครั้ง จะมีการใช้ยางล้อ 
292,000 เส้น เป็นการใช้ยางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยจ านวน 584,000 กิโลกรัมต่อป ี
 
 นอกจากน้ี กยท.จะน าโครงการดังกล่าว มาใช้กับรถยนต์ของการยางแห่งประเทศไทยเอง ปัจจุบัน กยท.มีรถยนต์ทั่ว
ประเทศ 333 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 5 คัน รถกระบะ 193 คัน รถตู้ 88 คัน รถบรรทุก 6 ล้อ 44 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ 3 
คัน จะต้องใช้ยางล้อประมาณ 1,400 กว่าเส้น และจะขยายสู่หน่วยงานราชการอื่นๆ ตั้งเป้ารถยนต์ในปี 2560 ประมาณ 
5,000 คัน 
 
 ทั้งนี้ โครงการยางล้อประชารัฐใช้ระยะเวลาในการด าเนินโครงการประมาณ 2 ปี คือตั้งแต่ม.ค.60 ถึง ธ.ค.61 
คาดการณ์ปริมาณการใช้ยางในประเทศจะเพิ่มไม่ต่ ากว่า 48 ตันต่อปี 
 
 "หากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือภาคเอกชน ต่างช่วยกันสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับยางพารา จะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนภายในประเทศ รวมทั้งยังเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความมั่นใจต่อสินค้าของไทย อาจเริ่มต้นจากการผลิตยางล้อ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคนไทยทุก
คนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้ และมีการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตค่อนข้างสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคอย่างแน่นอน" นายณกรณ์ กล่าว 
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หัวข้อข่าว  บอร์ด กยท.อนุมัติร่างหลักเกณฑ์
ช่วยเหลือชาวสวนยางภาคใต้ท่ีประสบปัญหาน้ า
ท่วม-แนะแนวทางฟื้นฟู   

 

บอร์ด กยท.อนุมตัิร่างหลกัเกณฑ์ช่วยเหลือชาวสวนยางภาคใต้ทีป่ระสบปญัหาน ้าท่วม-แนะแนวทางฟ้ืนฟู   
คณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย อนุมตัริา่งระเบยีบการยางแหง่ประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธิีการใช้จา่ยในการจดัสวสัดกิารเพือ่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) พ.ศ. .... 
ประกาศใช้ทนัที เพือ่ช่วยเหลือพีน้่องเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบญัญตักิารยางแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 พรอ้มแนะเกษตรกรชาวสวนยางฟ้ืนฟูสวนยางหลงัน ้าลดอยา่งถกูวธิี  
  
 นายธีรวฒัน์ เดชทองค า รองผู้ว่าการการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกจิและ
ปฏบิตัิการ เปิดเผยวา่ คณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย มมีตเิห็นชอบใหป้ระกาศใช้รา่งระเบยีบ
การยางแหง่ประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการใช้จา่ยในการจดัสวสัดกิารเพือ่เกษตรกรชาวสวน
ยาง ตามมาตรา 49 (5) ของ พ.ร.บ. กยท. เพือ่เรง่ใหเ้ป็นของขวญัปีใหม ่2560 แกเ่กษตรกรชาวสวน
ยางท ั่วประเทศทีข่ึน้ทะเบยีนกบัทาง กยท. อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การช่วยเหลือ
เกษตรกรทีส่วนยางประสบภยัพบิตัทิางธรรมชาตไิดท้นัที  
 
 โดยในรา่งระเบยีบดงักลา่ว จะใหเ้งนิช่วยเหลือแกเ่กษตรกรชาวสวนยางเพือ่บรรเทาความ
เดือดรอ้นกรณีสวนยางประสบภยั ในอตัรารายละไมเ่กนิ 3,000 บาท นอกจากน้ี ยงัจดัสรรสวสัดกิาร
อืน่ๆ แกพ่ีน้่องชาวสวนยาง อาท ิเงนิใหแ้กท่ายาทของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยาง
เสยีชีวติ และเงนิทุนกูย้ืมเพือ่บรรเทาความเดือดรอ้นของเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นตน้  
 
 อยา่งไรก็ตาม รา่งระเบยีบน้ีจะเป็นการน ารอ่งประกาศใช้ และสามารถปรบัเปลีย่นการจดัสรร
สวสัดกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิ เพือ่ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งตามสถานการณ์ ตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร
ตามก าหนดไดใ้นอนาคต 
 
 นายธีรวฒัน์ กลา่วเพิม่เตมิวา่ ลา่สดุในพื้นทีภ่าคใตป้ระสบปญัหาฝนตกหนกัอยา่งตอ่เนือ่ง ท า
ใหส้วนยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางไดร้บัผลกระทบและสวนยางพารามนี ้าทว่มขงั ในเบือ้งตน้ 
กยท.ไดล้งพื้นทีอ่ยา่งเรง่ดว่น พรอ้มผูน้ าเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และหน่วยงานปกครองในจงัหวดั 
มอบถงุยงัชีพเพือ่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นแกเ่กษตรกรจากการเกดิอทุกภยัในคร ัง้น้ี  
 
 โดยผลการส ารวจ พบวา่มเีกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ดร้บัความเดือดรอ้นจากอทุกภยัคร ัง้น้ี 
จ านวน 60,338 ราย และมพีื้นทีไ่ดร้บัความเสยีหายท ัง้หมด ประมาณ 531,876 ไร ่แบง่เป็น จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 41,932 ราย มพีื้นทีค่วามเสยีหายประมาณ 416,133 ไร ่จงัหวดัพทัลุง 17,331 ราย 
มพีื้นทีค่วามเสยีหายประมาณ 105,944 ไร ่จงัหวดัตรงั 700 ราย มพีื้นทีค่วามเสยีหายประมาณ 7,250 
ไร ่จงัหวดัสงขลา 353 ราย มพีื้นทีค่วามเสยีหายประมาณ 2,396 ไร ่และจงัหวดันราธวิาส จ านวน 22 
ราย มพีื้นทีค่วามเสยีหายประมาณ 153 ไร ่อยา่งไรก็ตาม หลงัจากสถานการณ์เขา้สูภ่าวะปกตแิลว้ จะมี
เจา้หน้าทีข่อง กยท.เขา้ไปประเมนิความเสยีหายของพ้ืนทีส่วนยางทีถ่กูน ้าทว่ม พรอ้มท ัง้ใหค้ าแนะน า
ดูแลสวนยางทีถ่กูน ้าทว่มขงั เพือ่ฟ้ืนฟูสวนยางอยา่งถกูวธิี  
 
 นายธีรวฒัน์ กลา่ววา่ การดูแลสวนยางอยา่งถกูวธิีหลงัถกูน ้าทว่มขงั เกษตรกรควรด าเนินการ
เรง่ขุดรอ่งระบายน ้า บรเิวณกึง่กลางระหวา่งแถวยาง ออกจากสวนยางโดยเร็ว และควรใช้แรงงานคน 
หรือเครือ่งจกัรขนาดเล็กเทา่นัน้ ไมค่วรใช้เครือ่งจกัรขนาดใหญขุ่ดรอ่งน ้า เพราะจะท าใหโ้ครงสรา้งของ
ดนิยงัไมแ่น่นพอเสยีหาย อาจท าลายรากยางโดยตรง และควรงดใสปุ่๋ ยทุกชนิดในขณะทีด่นิยงัไมแ่หง้ 
เพราะอาจท าใหเ้กดิภาวะความเป็นพษิตอ่ตน้ยาง เนือ่งจากสว่นของรากขาดออกซเิจน ซึง่เป็นการซ า้เตมิ
ตน้ยางทีท่รุดโทรม รวมท ัง้ยงัท าใหต้น้ยางฟ้ืนตวัช้า อาจท าใหต้น้ยางออ่นแอกระท ั่งถงึตายได ้ดงันัน้
เกษตรกรควรรอใหต้น้ยางฟ้ืนตวัและแข็งแรงดีเสยีกอ่น อยา่งน้อยประมาณ 30 วนั จงึท าการใสปุ่๋ ย 
 
 หากกรณีตน้ยางมอีายุไมเ่กนิ 1-4 ปี ใหเ้กษตรกรตดัแตง่กิง่หลกั เพือ่ลดน ้าหนกัและลดการ
คายน ้าของตน้ยาง พรอ้มท ัง้ยกตน้ยางใหต้ ัง้ตรงโดยใช้ไมค้ า้ยนั เพือ่ใหต้น้ยางพารากลบัสูส่ภาพเดมิได้
เร็วขึน้ และลดอตัราความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได ้ท ัง้น้ี เกษตรกรชาวสวนยางควรประเมนิสภาพท ั่วไปของ
สวนหลงัน ้าลดในสภาพโดยรวม หากตน้ยางไดร้บัความเสยีหายมากกวา่ 50% ของสวน และสง่ผลตอ่
การปฏบิตัดิูแลรกัษา เกษตรกรอาจตอ้งท าการโคน่เพือ่ปลูกซอ่มทดแทนตน้ยางทีต่าย  

  



 

 

วันท่ี  26  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  เร่งแก้วิกฤต!!! ชาวสวนยางยื่นศาล
ปกครองให้กยท.ชะลอขายยางในสต็อก 3.1 

แสนตันชั่วคราว หลังราคาร่วงหนัก!!! 

 

เร่งแก้วกิฤต!!! ชาวสวนยางยืน่ศาลปกครองให้กยท.ชะลอขายยางในสต็อก 
3.1 แสนตันช่ัวคราว หลงัราคาร่วงหนัก!!! 

 

นายอุทยั สอนหลกัทรัพย ์ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบนัเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) และ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เตรียมยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองเพือ่ขอคุม้ครองฉุกเฉินใหก้ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชะลอการขายยางพาราในสตอ็ก 3.1 แสนตนัในวนัท่ี 
28 ธ.ค.น้ีออกไปชัว่คราว 3 เดือน เพือ่ไม่ใหร้าคายางตกต ่า เน่ืองจากตั้งแต่ กยท.ประกาศเปิดใหเ้อกชนมาประมูล
ยางในวนัท่ี 28 ธ.ค.น้ี ส่งผลใหร้าคายางตกอยา่งต่อเน่ือง 
          นอกจากน้ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
(กนย.) ไดใ้หน้โยบายระบายยางของรัฐอยา่งระมดัระวงั และด าเนินการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและใหอ้งคก์รส่วน
ทอ้งถ่ินโดยมอบใหค้ณะกรรมการ กยท.ก ากบัดูแลการระบายยาง 

"นายกฯ สั่งไวล้ะเอียดแบบน้ี แต่กยท.หยบิเอานโยบายนายกฯมาใชไ้ม่ครบ เอามาแค่คร่ึงเดียว คือระบายยาง แต่
ไม่ไดค้  านึงถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ระบายยางโดยไม่ไดคิ้ดถึงขอ้สังเกตและไม่ไดคิ้ดวา่เป็นเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
รวมทั้งไม่มีการมาหารือ สยยท.ขนาดตนท าหนงัสือคดัคา้นการขายยาง 3.1 แสนตนัเม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค.ไปยงั
บอร์ด กยท. ซ่ึง กยท.รับหนงัสือไปแลว้บอกวา่เป็นสิทธ์ิท่ีทางนั้นจะฟ้อง แต่ไม่ไดช้ะลอการระบายยางแต่อยา่งใด 
          ดว้ยเหตุน้ีผมจึงตอ้งออกมาร้องเรียนดีกวา่เดินขบวนหรือปิดท าเนียบฯ...ปี 57 ผมเคยฟ้องรัฐมนตรียคุล 
ลิม้แหลมทอง ฟ้องรมช.ณัฐวฒิุ ใสยเก้ือท่ีเกบ็ไว ้2.1 แสนตนัเลือดหยดุไหล แต่คราวน้ียางอยูใ่นสตอ็กเยอะ
เหลือเกิน มีจากโครงการมูลภณัฑก์นัชนอีก 1 แสนตนัเป็น 3.1 แสนตนั"นายอุทยั กล่าวผา่นรายการโทรทศัน ์

นายอุทยั กล่าววา่ ในช่วงเดือนธ.ค.-ม.ค. เกษตรกรก าลงัไดเ้งิน เคยขายราคายางกิโลกรัมละ 70-80 บาท เม่ือ
วนัท่ี 16 ธ.ค. กยท.มาประกาศวา่จะใหเ้อกชนมายืน่ประมูลขายยาง ระบายยางในวนัท่ี 28 ธ.ค.น้ี ซ้ือซอง ตรวจ
สตอ็ก 23-24 ธ.ค.ท าใหร้าคายางกอ้นถว้ยตกลงมาเกือบ 4-7 บาท/กก. จึงตอ้งออกมาเรียกร้องขอให ้กยท.
ชะลอการขายยางออกไปก่อน รอจนกวา่เกษตรกรจะปิดกรีดยางในช่วงตน้เดือน เม.ย. จึงค่อยเปิดประมูลเพือ่ไม่ให้
กระทบกบัเกษตรกร 
          ณ วนัท่ี 17 ธ.ค.ราคายางตลาดเซ่ียงไฮอ้ยูท่ี่ 20,580 หยวน/ตนั พอมาวนัท่ี 22 ธ.ค.ราคาลดลงมา
เหลือ 18,350 หยวน/ตนั  และ วนัน้ี ราคายางแผน่ดิบอยูท่ี่ 73.87 บาท/กก. ลดลง -0.04 บาท/กก.จาก
วนัท่ี 23 ธ.ค. ส่วนราคาเศษยาง 100% ราคาวนัน้ีอยูท่ี่ 61.50 บาท/กก. ลดลง -0.50 บาท จากวนัท่ี 23 

ธ.ค. และแนวโนม้ราคายงัมีโอกาสปรับตวัลดลงอยูเ่ร่ือยๆ หากยงัไม่มีการชะลอระบายยาง 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


